



ที่ ขก ๐๐๑๗.๕/ว ๖๑๕๙

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
ถนนศูนย์ราชการ ขก ๔๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/ หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น/นายอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

- อ้างอิง ๑. คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๐๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  
๒. คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๓๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  
๓. คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๓๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๐๔๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒  
๒. สำเนาคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่อ้างถึง ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติราชการแทน และตามที่อ้างถึง ๒. และ ๓. ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลตามกลุ่มภารกิจแล้ว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.khonkaenpoc.com](http://www.khonkaenpoc.com) ข้อมูลทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร และที่ <https://sites.google.com/view/hrkhonkaen>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๘๐๐๑



คำสั่งจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๑๐๕๓ /๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพิ่มเติม (ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ ๕๐๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ตามผนวก ก แนบท้ายคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๓๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ และ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แก้ไขข้อความใน ผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๓๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ข้อ ๓ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกำกับดูแล โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่กำกับดูแล	เดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แก้ไขเป็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม	๓. หน่วยงานปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด /ทำหน้าที่ประธาน ก.จ.จ.	๓. หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่ประธาน ก.จ.จ.
นายปานทอง สระคูพันธ์	๓. หน่วยงานปกครองท้องถิ่น เทศบาลทุกแห่ง /ทำหน้าที่ประธาน ก.ท.จ.	๓. หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ทำหน้าที่ประธาน ก.ท.จ.
นายศรัทธา คชพลายุกต์	๓. หน่วยงานปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล /ทำหน้าที่ประธาน ก.อบต.	๓. หน่วยงานปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง /ทำหน้าที่ประธาน ก.อบต.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)**  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๑๐๔๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านสังคมเพิ่มเติม (ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ตามทีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจด้านสังคม กรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านสังคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๓๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นได้มีคำสั่ง ที่ ๑๐๔๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลภารกิจกลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ/ส่วนราชการ และการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ เพิ่มเติม (ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดขอนแก่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับผิดชอบในการกำกับดูแลกลุ่มภารกิจด้านสังคม เพิ่มเติม (ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่รับผิดชอบกลุ่มภารกิจด้านสังคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ดังนี้

นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

การกำกับ ดูแล	หน่วยงาน
• หน่วยการปกครองท้องถิ่น	- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

การกำกับ ดูแล	หน่วยงาน
• หน่วยการปกครองท้องถิ่น	- ทำหน้าที่ประธาน ก.อบต.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ จังตระกุล)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น